

THÔNG BÁO

Kết luận công tác kiểm tra, giám sát theo chuyên đề cấp Đoàn cơ sở

Căn cứ Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Quận Đoàn, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Quận Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

Ủy ban Kiểm tra Quận Đoàn Ngũ Hành Sơn xin thông báo kết quả kiểm tra công tác Đoàn cấp phường 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

I. Đoàn phường Mỹ An:

1. Nội dung: xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động, kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động Xây dựng Chi Đoàn mạnh, công tác đoàn vụ, quản lý đoàn viên.

Đoàn phường có xây dựng các văn bản chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của Đoàn cấp trên. triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình, phần việc thanh niên. Tuy nhiên, việc chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đơn vị, đặc biệt thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế để có kế hoạch giúp đỡ; chủ động phổ biến tới từng đoàn viên và tuyên truyền trong thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác dân tộc, tôn giáo; tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra với công tác Đoàn và phong trào thanh niên thì thực hiện chưa đầy đủ.

Đoàn phường có xây dựng kế hoạch và hướng dẫn thực hiện chương trình Rèn luyện Đoàn viên. Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế tại Chi Đoàn 34, 35 và Chi Đoàn 11 thì các Chi Đoàn này chỉ mới đăng ký thực hiện chương trình Rèn luyện Đoàn viên trong Sổ Chi Đoàn, không có phiếu, sổ đăng ký cũng như chưa có tổng kết việc đăng ký thực hiện của mỗi Đoàn viên.

Đoàn phường có cụ thể hóa cuộc vận động Xây dựng Chi Đoàn mạnh bằng một số hoạt động gắn với việc triển khai thực hiện Đề án của Quận Đoàn. Các Chi Đoàn khu dân cư cũng đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ. Qua triển khai bước đầu cũng đã khắc phục được tình trạng mỏng Đoàn viên tại các Chi Đoàn khu dân cư. Tuy nhiên Đoàn phường vẫn chưa tổ chức được nhiều hoạt động bề nổi quy mô lớn để tạo sân chơi cũng như rèn luyện kỹ năng của đội ngũ Bí thư

Chi Đoàn và Đoàn viên. Đội ngũ Bí thư Chi Đoàn đa số mới thay đổi, còn yếu về kỹ năng và nghiệp vụ.

2. Nội dung: công tác quy hoạch, thực hiện quy hoạch cán bộ Đoàn ở các cấp.

Đoàn phường thực hiện tốt công tác củng cố, kiện toàn đội ngũ BCH các Chi Đoàn và Đoàn phường.

II. Đoàn phường Khuê Mỹ:

1. Nội dung: xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động, công tác đoàn vụ, quản lý Đoàn viên.

Đoàn phường có xây dựng các văn bản chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của Đoàn cấp trên. triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình, phần việc thanh niên; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh thiếu niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội; chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình, phần việc thanh niên.

Tuy nhiên, việc chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đơn vị, đặc biệt thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế để có kế hoạch giúp đỡ; chủ động phổ biến tới từng đoàn viên và tuyên truyền trong thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác dân tộc, tôn giáo; tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra với công tác Đoàn và phong trào thanh niên thì thực hiện chưa đầy đủ.

Đoàn phường có lưu đầy đủ hồ sơ, danh sách quản lý đội ngũ BCH Đoàn phường, BCH các Chi Đoàn cũng như Đoàn viên chuyển đi, chuyển đến.

Công tác Đoàn vụ chưa đạt yêu cầu, lưu hồ sơ chưa khoa học, rõ ràng; thiếu văn bản, một số văn bản soạn thảo sai thể thức. Sổ ghi biên bản ghi câu hỏi, chủ trì cuộc họp chưa ký tên, một số ngày họp chưa hợp lý.

2. Nội dung: công tác Đoàn phí, việc sử dụng các nguồn quỹ khác của các đơn vị trực thuộc, BCH cùng cấp và cấp dưới.

Đoàn phường chỉ báo cáo nguồn chi quỹ đoàn trong báo cáo tổng kết năm. Đoàn phường không có sổ thu, chi đoàn phí và sổ thu, chi sử dụng các nguồn kinh phí vận động.

III. Đoàn phường Hòa Hải:

1. Nội dung: xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động, việc xây dựng và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

Đoàn phường có xây dựng các văn bản chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của Đoàn cấp trên. triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình, phần việc thanh niên; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh thiếu niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội; chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình, phần việc thanh niên; Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt công tác thanh niên; Chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, Chi ủy khu dân cư trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, việc chủ động rà soát, thông kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đơn vị, đặc biệt thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế để có kế hoạch giúp đỡ; chủ động phổ biến tới từng đoàn viên và tuyên truyền trong thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác dân tộc, tôn giáo; tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra với công tác Đoàn và phong trào thanh niên thì thực hiện chưa đầy đủ.

Đoàn phường có xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cũng như tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết cho 100% đội ngũ BCH các Chi Đoàn trực thuộc.

2. Nội dung: Kết quả thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Đà Nẵng học tập và làm theo lời Bác”

Đoàn phường có xây dựng kế hoạch và hướng dẫn thực hiện. Qua kiểm tra thực tế đã thấy Đoàn phường tổ chức được rất nhiều các hoạt động phong phú nhằm cụ thể hóa cuộc vận động này gắn với các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

IV. Đoàn phường Hòa Quý:

Nội dung: xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động, kết quả thực hiện chương trình công tác năm trong 6 tháng đầu năm 2019

Đoàn phường có xây dựng các văn bản chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của Đoàn cấp trên. triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình, phần việc thanh niên; chủ động nắm bắt tình hình

tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh thiếu niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội; chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình, phần việc thanh niên; chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt công tác thanh niên; Chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, Chi ủy khu dân cư trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị; chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, việc Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở thì thực hiện chưa đầy đủ.

Đoàn phường tham mưu và triển khai tốt việc xây dựng, tổ chức sinh hoạt tại các Chi Đoàn khu dân cư. Qua thực tế đã thấy nhiều mô hình hoạt động sôi động, sáng tạo. Đội ngũ BCH Đoàn phường và các Chi Đoàn năng nổ, nhiệt tình, có kỹ năng tốt. Các hoạt động được tổ chức theo đúng chương trình đã đề ra, đa số đều thu hút đông đảo Đoàn viên thanh niên tham gia, có sự cố gắng hơn so với các năm trước.

V. Đoàn cơ sở Công an quận:

Nội dung: xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động

Đơn vị có xây dựng các văn bản chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị và của Đoàn cấp trên. triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên; chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Tuy nhiên, việc chủ động trong kiểm tra, đánh giá, tự phê bình và phê bình; trong phát hiện, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến thì thực hiện chưa thường xuyên.

VI. Đoàn trường THPT Ngũ Hành Sơn:

Nội dung: xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động

Đơn vị có xây dựng các văn bản chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của cấp ủy Đảng, Ban giám hiệu và của Đoàn cấp trên. triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên; chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, học sinh kể cả các thông tin trên mạng xã hội; chủ động

trong công tác quản lý đoàn viên: có danh sách đoàn viên và cập nhật thường xuyên; có theo dõi, nhận xét đánh giá định kỳ hằng năm vào hồ sơ đoàn viên; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình Rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt Đoàn, trưởng thành Đoàn, kỷ luật đoàn viên...

Tuy nhiên, việc chủ động phổ biến tới từng đoàn viên và tuyên truyền trong thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác dân tộc, tôn giáo; tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra với công tác Đoàn và phong trào thanh niên thì thực hiện chưa thường xuyên.

VII. Đoàn trường THPT Võ Chí Công:

Nội dung: xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động

Đơn vị có xây dựng các văn bản chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của cấp ủy Đảng, Ban giám hiệu và của Đoàn cấp trên. Triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên; chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; chủ động trong công tác quản lý đoàn viên: có danh sách đoàn viên và cập nhật thường xuyên; có theo dõi, nhận xét đánh giá định kỳ hằng năm vào hồ sơ đoàn viên; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình Rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt Đoàn, trưởng thành Đoàn, kỷ luật đoàn viên...; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, học sinh kể cả các thông tin trên mạng xã hội; chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị để có kế hoạch giúp đỡ.

Tuy nhiên, việc chủ động phổ biến tới từng đoàn viên và tuyên truyền trong thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác dân tộc, tôn giáo; tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra với công tác Đoàn và phong trào thanh niên thì thực hiện chưa thường xuyên.

VIII. Đoàn trường Hermann Gmeiner:

Nội dung: xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động

Đơn vị có xây dựng các văn bản chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của cấp ủy Đảng, Ban giám hiệu và của Đoàn cấp trên. Triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, học sinh kể cả các thông tin trên mạng xã hội; chủ động trong công tác quản lý đoàn viên: có danh sách đoàn viên và cập nhật thường xuyên; có theo dõi, nhận xét đánh giá định kỳ hằng năm vào hồ sơ đoàn viên; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình Rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt Đoàn, trưởng thành Đoàn, kỷ luật đoàn viên...

Tuy nhiên, việc chủ động phổ biến tới từng đoàn viên và tuyên truyền trong thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác dân tộc, tôn giáo; tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra với công tác Đoàn và phong trào thanh niên thì thực hiện chưa thường xuyên.

Trên đây là thông báo kết luận kiểm tra chuyên đề cấp Đoàn cơ sở của UBKT Quận Đoàn.

TM. UBKT QUẬN ĐOÀN NGŨ HÀNH SƠN
CHỦ NHIỆM

Nơi nhận:

- UBKT Thành Đoàn (để b/c);
- BTV Quận Đoàn (để b/c);
- Lưu VT.